



ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/๘๓๔

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครั้งใหม่

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ ศธ ๐๕๔๓/ ๑๓๖๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขอหารือว่า ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ  
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๙ กำหนดให้กรรมการขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับ  
ตำแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่ได้เคยขอตำแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการนำผลงานทาง  
วิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการคราวก่อน มาเสนอขอตำแหน่งทาง  
วิชาการใหม่อีกครั้งหนึ่ง ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ  
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละขั้นที่ผ่านการ  
พิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก ต่อมา ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการ  
สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยให้เลือกเสนอผลงานทางวิชาการประเภทใดประเภทหนึ่งเพียง  
ประเภทเดียวได้ กรณีนี้ หากนาย ก. เคยเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ตามประกาศฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบด้วย งานวิจัยและตำรา ซึ่งผลการประเมินผลงานทาง  
วิชาการปรากฏว่า งานวิจัยคุณภาพอยู่ในระดับดี ส่วนตำราคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ ก.พ.อ. กำหนด  
ภายหลัง นาย ก. เสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเดิม ตามประกาศฯ (ฉบับที่ ๖)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ จะสามารถนำงานวิจัยที่เคยได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี มาใช้ในการเสนอขอ  
กำหนดตำแหน่งครั้งใหม่ได้หรือไม่ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะใช้ผลการพิจารณาเดิม โดยไม่ต้อง  
พิจารณาผลงานนั้นใหม่อีก ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๙ ของประกาศฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้หรือไม่ อยากร  
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งทำหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณาแล้ว  
เห็นว่า เนื่องจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการกำหนดองค์ประกอบ  
ของลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่จะอนุมัติกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์.เพิ่มเติมจาก  
ประกาศฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อีก ๓ องค์ประกอบ จึงทำให้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของ

ผลงานทางวิชาการตามประกาศฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ มีความแตกต่างกัน โดยผลงานทางวิชาการที่จะมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดตามประกาศฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี และมีลักษณะคุณภาพอีก ๓ องค์ประกอบดังนี้ ร่วมด้วย ได้แก่ (๑) ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ (๒) มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ และ (๓) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ ดังนั้น กรณีที่มีการนำผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลการพิจารณารายขึ้นตามเกณฑ์คุณภาพของประกาศฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปแล้วนั้น มาใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ครั้งใหม่ตามประกาศฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงไม่สามารถนำผลการพิจารณาเดิมมาใช้ได้ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จะต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดไว้ในประกาศฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



16 ส.ค. 2556

(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๒๓ - ๔

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๐ - ๑